



Khen thưởng 56 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giai đoạn 2017 - 2022. Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được phát động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 8 tiêu chí: Không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ. Với việc tập trung rà soát danh sách, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện 8 tiêu chí theo hướng "rõ địa chỉ, rõ nội dung, rõ nguồn lực", các cấp hội đã triển khai nhiều

mô hình, hoạt động, các phần việc cụ thể phù hợp thực tế địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường... 5 năm qua, toàn tỉnh có 100% chỉ hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 2.407 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp hội và các tầng lớp

phụ nữ trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Đổng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, vận động các tầng lớp phụ nữ và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong các cấp hội và hội viên, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: No ăm, tiến bộ, hạnh

phúc, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Các cấp hội cần chủ động xây dựng kế hoạch với những tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, để mỗi hội viên, phụ nữ nhận thấy phải chủ động thực hiện tốt cuộc vận động, các cấp hội nâng tầm cao hơn các tiêu chí của cuộc vận động... Cùng với đó, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của các mô hình.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức giao lưu mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ chức tọa đàm chương trình "Mẹ đỡ đầu"; biểu dương, khen thưởng 56 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giai đoạn 2017 - 2022.

XUÂN PHƯƠNG

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kiến Xương

Sáng ngày 24/6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Kiến Xương với cử tri tại các điểm xã Bình Minh, Vũ Lễ.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, HĐND huyện Kiến Xương và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng cuối năm 2022. Cử tri cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình các kỳ họp, đồng thời kiến nghị một số vấn đề. Cử tri đề nghị ngành chức năng có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư sản xuất, hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang; tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn. Tỉnh và huyện có cơ chế hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; quan tâm hỗ trợ khôi phục, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa; đẩy nhanh tiến

độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư vào địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; quan tâm xử lý các vấn đề về môi trường; tăng cường rà soát bảo đảm chi trả đúng chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ tư và chuyển các số, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

NGUYỄN TRIỆU

Vũ Thư 12 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021



Sản xuất tại Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư).

Sáng ngày 24/6, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, huyện Vũ Thư hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu. Kết quả, toàn huyện có 413 doanh nghiệp, 92 đơn vị sự nghiệp, 7 đơn vị hiệp hội đã cung cấp thông tin, kê khai, đạt 100%; 99,5% trong tổng số 11.016 cơ sở sản xuất,

(Xem tiếp trang 4)
QUYNH LƯU

▶ THÀNH PHỐ Làm việc với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Sáng ngày 24/6, UBND thành phố Thái Bình tổ chức làm việc với các hộ gia đình, cá nhân về một số kiến nghị liên quan đến việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu A).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố đã lắng nghe một số ý kiến, kiến nghị, băn khoăn, thắc mắc của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu A) đồng thời đề nghị các hộ dân tiếp tục ủng hộ, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần chính trị đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh.

Dự án khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu A) triển khai từ năm 2016 với tổng diện tích 26ha, thực hiện thu hồi đất của 348 hộ dân. Trong quá trình triển khai, các phòng, ban có liên quan của thành phố

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

▶ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH Phối hợp tổ chức 19 lớp tập huấn hướng dẫn theo dõi, phát hiện, phòng tránh biến chứng hậu Covid-19

Sáng ngày 24/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH và KT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với các hội, chi hội thực hiện quy trình tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Phân công cán bộ, nhân viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ các tổ chức thành viên, đặc biệt quan tâm đến các chi hội mới thành lập để kịp thời có chỉ đạo, phối hợp. Đã tổ chức hội thảo tư vấn, phân biệt quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025. Phối hợp với các đơn vị và các hội thành viên tổ chức 19 lớp tập huấn hướng dẫn theo dõi, phát hiện, phòng tránh biến chứng hậu Covid-19 cho hơn 9.000 hội viên; tổ chức 7 lớp tập huấn cho 700 hộ dân ở hai huyện Vũ Thư, Đông Hưng nâng cao kiến thức,

(Xem tiếp trang 4)

DUY TÙNG

Chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa

(Xem trang 2)



Xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) huy động máy móc làm đất gieo cấy lúa mùa.